



*Felix Rosado: Từ một tội nhân thành một chứng tá*

## **Từ một tù nhân trở thành một chứng tá cho công lý, một cuộc đời đổi thay nhờ môn "công lý phục hồi"**

Thanh Quảng sdb - (Krisanne Vaillancourt Murphy)

Catholic Mobilizing Network, một tổ chức Công giáo chống án tử tại Hoa Kỳ, chia sẻ câu chuyện về Felix Rosado, người được đổi đời nhờ môn học công lý được phục hồi.

Felix Rosado nhớ lại khoảnh khắc "đổi đời" của mình: nằm trên một chiếc giường nhỏ trong khu nhà cô lập của một nhà tù an ninh nghiêm ngặt, anh bắt đầu tự hỏi mình một câu hỏi đầy khúc mắc: Làm sao tôi lại ở đây?

Cuộc đời của Felix không diễn ra như anh mơ ước. Khi còn nhỏ, anh thường đi tham dự Thánh lễ cùng mẹ. Anh là một học sinh xuất sắc, được chọn vào học các chương trình "tài năng".

Nhưng khi 18 tuổi, anh đã bị bắt giam, bị kết tội giết người và bị kết án tù chung thân không được ân xá.

Chuyện gì đã xảy ra? Trong chương trình podcast "Encounters With Dignity" của Catholic Mobilizing Network (bạn có thể nghe toàn bộ câu chuyện tại đây hoặc xem phim tài liệu ngắn về chuyện đời của anh tại đây), Felix đã xác định một khoảnh khắc cụ thể, là bước ngoặt quan trọng: khi anh và những người bạn trẻ quyết định hút cần sa. Anh đã theo đuổi cảm giác đam mê đó trong nhiều năm.

Felix bắt đầu ăn trộm ở cửa hàng góc phố và trộm vặt. Rồi anh ăn trộm xe hơi, và cướp xe. Chẳng bao lâu, anh bị cuốn hút vào buôn bán ma túy, từ cocaine đến heroin. Bị cuốn vào vòng buôn bán nguy hiểm này, anh bắt đầu mang và sử dụng súng. Con đường nguy hiểm này cuối cùng đã dẫn đến việc anh bị kết án và bản án tử hình nghiêm khắc bằng cách ngồi tù.

Con đường hoán cải không dễ dàng... Felix đã hết tin vào Chúa. Và ngay sau khi bị kết án, anh đã trốn tránh tất cả! Anh tuyên bố rằng mình vô tội. Anh đã phủ nhận tất cả. Anh đã thay đổi câu chuyện đời mình nhiều lần. Anh từ chối chấp nhận những gì mình đã sai phạm.

Nhìn lại, anh giải thích rằng "nhà tù là sự đối lập của trách nhiệm". Nó mang đến sự trừng phạt. Nó gây ra đau khổ. Nhưng, anh lưu ý, người ta không phải đối mặt với tác hại mà họ đã gây ra. Và trong nhiều năm, anh đã lụn bại trong đường tội ác!...

Việc Felix từ bỏ ma túy và quay trở về với đức tin Công giáo đã mở ra một con đường mới giúp anh tiến về phía trước. Sau hơn một thập kỷ trong tù, anh đã gặp một linh mục. Anh đã xưng tội, đã tham dự Thánh lễ và rước lễ sau lần rước lễ lần đầu khi còn nhỏ.

Anh bắt đầu cảm thấy an bình trở lại. Theo thời gian, ngày ngày anh càng tham gia nhiều hơn vào sinh hoạt tâm linh trong Giáo hội. Khi đi đứng hướng, anh đã đăng ký vào chương trình theo học cử nhân tại Đại học Villanova.

Vào thời điểm này, Felix đã trải qua một bước ngoặt quan trọng khác. Anh đã tìm hiểu về ý niệm công lý phục hồi khi đọc cuốn sách "Transcending" của Howard Zehr. Cuốn sách chứa đựng hình ảnh của những người có cuộc sống bị đảo lộn bởi tội ác, bao gồm cả việc giết hại những người thân yêu... Anh mô tả việc chiêm ngắm từng khuôn mặt và đọc những câu chuyện đau lòng của họ.

Lần đầu tiên, Felix nhìn thấy trên những khuôn mặt này là nỗi đau mà chính anh đã gây ra cho một gia đình... Anh ta đột nhiên tỉnh ngộ trước thực tế đầy đủ về những gì mình đã làm và những tổn hại mà mình đã gây ra. Tác động của con người không còn có thể bị bỏ qua hay phủ nhận nữa. Nhưng đó không phải là hồi kết của câu chuyện.

Với công lý phục hồi, việc chữa lành được ưu thắng hơn là sự trừng phạt hay trả thù. Nó có hy vọng và có khả năng tha thứ.

Dù điều đó không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, đôi khi là cả một nỗi đau khôn nguôi - để lắng nghe nỗi khổ của những người đã trải qua bi kịch thâm đố. Để thừa nhận và thừa nhận tổn thương mà mình đã gây ra. Để đối diện với sự tan vỡ của bản thân và chấp nhận trách nhiệm, và làm những gì có thể để sửa chữa.

Nếu có thể tiến triển hướng tới cuộc sống trong mối quan hệ đúng đắn với nhau, thì cần phải làm việc chăm chỉ và vượt thắng sự tổn thương. Đối với người bình thường thì việc trừng phạt một người và phủ nhận khả năng cứu chuộc hoặc phục hồi có vẻ dễ dàng... Nhưng đối với những người đã phạm tội, việc phủ nhận những gì mình đã làm và phủ nhận những thiệt hại mà họ gây ra thì thật là khó!

Tuy nhiên, Phúc âm kêu gọi chúng ta bước đi trên con đường đầy thử thách, nhưng cùng đích là kết quả tốt lành.

Felix gọi công lý phục hồi là "một cách thực thi công lý theo Phúc âm". Đây là công lý được thúc đẩy bởi phẩm giá và tình yêu của con người, mở ra không gian cho lòng thương xót và có khả năng biến đau khổ và chia rẽ thành sự chữa lành toàn vẹn.

Felix không chỉ tìm kiếm công lý phục hồi trong cuộc sống của chính mình, anh còn bắt đầu truyền bá triết lý và cách tiếp cận thay đổi cuộc sống này. Anh và Charles Boyd, một người đàn ông cùng bị giam giữ khác chia sẻ niềm đam mê với công lý phục hồi, đã hình thành một cuộc hội thảo có tên là Let's Circle Up, mà họ đã hình thành và cải tiến theo thời gian. Chương trình này ngày càng phổ biến.



Đồng thời, Felix đã cố gắng xin được giảm án tù. Và sau nhiều năm nỗ lực sau 27 năm tù, anh đã được thả tự do.

Sau khi được thả, công việc của Felix là theo đuổi chương trình công lý phục hồi. Hiện tại, anh đang là Quản lý Chương trình Healing Futures tại Dự án Nghệ thuật Thanh niên & Tự trao quyền, một chương trình chuyển hướng công lý phục hồi dành cho thanh thiếu niên tại Philadelphia, Pennsylvania. Năm ngoái, anh công tác vào phân khoa Cao đẳng Chestnut Hill với tư cách là giáo sư thỉnh giảng, giảng dạy cho sinh viên về công lý phục hồi.

Cuộc đời của Felix là một minh chứng cho sức mạnh của công lý phục hồi. Nơi từng có sự tuyệt vọng và đau khổ, giờ đây đã đơm bông cựa thể để xây dựng một thế giới công bằng và nhân đạo hơn.

Tại Washington, D.C., Trụ sở Catholic Mobilizing Network là một tổ chức quốc gia huy động người Công giáo và những người có thiện chí vận động bỏ án tử hình, thúc đẩy các giải pháp công lý phù hợp với các giá trị Công giáo và thúc đẩy quá trình chữa lành thông qua các phương pháp và hoạt động công lý phục hồi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang mạng: [catholicmobilizing.org](http://catholicmobilizing.org)



**CATHOLIC  
MOBILIZING  
NETWORK**

END THE DEATH PENALTY • ADVANCE JUSTICE • BEGIN HEALING